



# ไอทีนิวส์

## จดหมายข่าว

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Faculty of Information Technology

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โทรศัพท์/โทรสาร 043-020-227 เว็บไซต์ <http://it.rmu.ac.th> E-mail : [it@rmu.ac.th](mailto:it@rmu.ac.th)

### สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิรุฒ ถึงขนาดที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมงานสถาปนาเมืองมหาสารคาม ครบ 153 ปี โดยมีการจัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช (ท้าวทวด) ณ สวนสาธารณะ หนองข่า ทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านเจ้าเมืองที่ได้สถิตอยู่ในดวงใจของชาวมหาสารคาม และเพื่อเชิดชูเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ ทุกวันที่ 22 สิงหาคม ของทุกปี จึงถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของมหาสารคาม เนื่องจากในปี พ.ศ. 2408 พระเจริญราชเดช (ทวด) มีดำริก่อตั้งเมืองมหาสารคาม โดยได้กราบทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองมหาสารคามขึ้น โดยแต่งตั้งพระเจริญราชเดช (ทวด) เป็นเจ้าเมืองปกครองดูแลและสร้างความเจริญให้กับเมืองมหาสารคาม



### ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

### สำนักงานศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้ “ไอซีที” ชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู จัดการอบรมในเดือนสิงหาคม จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการประยุกต์ใช้ไอซีทีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน รุ่น 002 หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา รุ่น 002 และหลักสูตรการวิจัยแบบ R&D เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ไอซีที รุ่น 001 โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 113 คน



### สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรม “เข้าค่ายหุ่นยนต์” ให้กับนักเรียนที่โรงเรียนบ้านนาฝาย ตำบลดงดอน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21



## สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยชุมนุมไอที นำน้องๆ ปี 1 ปี 2 และ ปี 3 ทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่ ณ วัดป่าปัญญาโร บ้านหนองแซ่ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งหมด จำนวน 150 คน ซึ่งในงานดังกล่าว นอกจากปลูกต้นไม้แล้ว ชุมนุมไอทีได้รวบรวมปัจจัยซื้อเครื่องตัดหญ้าถาวรยัด จำนวน 1 เครื่อง และ ถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนซื้อ กระเบื้องปูพื้นศาลา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้มีโอกาสทำบุญในช่วงเข้าพรรษา อีกด้วย



## สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียและแอนิเมชัน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียและแอนิเมชัน “ชนะเลิศ” การประกวดคลิปวิดีโอ รณรงค์การลดการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีการผลักดัน ส่งเสริมให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ในการประกวดครั้งนี้สาขาเทคโนโลยีมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้เล็งเห็นว่าโครงการประกวดในครั้งนี้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาภายในสาขา จึงได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการ จำนวน 8 ผลงาน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้แก่นักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีมีเดียและแอนิเมชัน ส่งผลให้นักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและรางวัลชมเชยเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในการรับมอบรางวัลครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.สิทธิชัย นุชหมั่น รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นผู้มอบรางวัลในการจัดงานครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Conference room 1 อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



## สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ.2561 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 และ 2 ได้เข้าร่วมโครงการ Innovative Design Workshop ณ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน 24 Hours of Innovation ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยใน Workshop นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Design Thinking Process และ Creative Problem Solving (CPS) Process ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดยใน Workshop นั้น นักศึกษาจะทำงานเป็นทีมตลอดเวลา เรียนรู้ ทักษะการออกแบบที่เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างเครือข่ายของนวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยมีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดถึง 105 คน



บรรณาธิการ อาจารย์ยรรรพร สารภักดิ์, ดร.วีระพน ภาณุรักษ์, ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา อาจารย์อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี, อาจารย์ทิพวิมล ชมพุดำ, อาจารย์อานาจ แสงกุดและ นายธนฤต วิชัยวงษ์, น.ส.ศรวิไล นิราราช, นายนิรุตดี บุญคง, นายพลวัฒน์ อัฐนาถ

